

บาทเข้านี้แข็งค่าต่ำกว่า 35.0 หลังเงินทุนยังไหลเข้า, คาดรพท.จะเข้าดูแลตลาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 35.00 หลังกระแสเงินทุนยังไหลเข้าต่อเนื่อง ขณะที่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(รพท.) จะเข้าดูแลเพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป เมื่อเทียบกับภูมิภาค

*ช่วงเข้านี้เงินบาทไปแข็งค่าสุดที่ 34.97 ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 10 สัปดาห์ นับจากต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

* Yenร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย และมีแนวโน้มดิ่งลงอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดย Yen ได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น

* Yenยังได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์ที่ว่า ผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่น อาจจะหันไปใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้น

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 96.108 ช่วงเช้าวันนี้ ขยับขึ้นจาก 96.077 ในช่วงท้ายวานนี้

*ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงเกินคาด ได้ช่วยหนุนดอลลาร์

*ธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) ลงมติ 8 ต่อ 1 ในการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% พร้อมทั้งตรึงวงเงินในการซื้อสินทรัพย์ ไว้ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์ ต่อไป

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4 พันล้านบาท ขณะที่สุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 2.94 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 3.1 พันล้านบาท

*09.24 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.99/35.00 จาก 35.03 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.860/959 จาก 38.89 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 106.09/14 จาก 105.32 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1113/17 จาก 1.1118 เมื่อวาน

"บาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง หลังจากที่แข็งค่ามาก่อนข้างมากเมื่อวานนี้ ปัจจัยยังเป็นเรื่องของ fund inflows ที่เข้ามาในภูมิภาค จากความพยายาม search for yield หลังจากผลตอบแทนของตลาดพัฒนาแล้ว อยู่ในระดับต่ำ" นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงิน ธ.กรุงศรีอยุธยา กล่าว แต่เขา เชื่อว่า ธปท.จะเข้ามาดูแลตลาดในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค แต่คงไม่ถึงขั้นไปแทรกแซงให้เงินบาทสวนทิศทางตลาด โดยในทางเทคนิคแล้ว เมื่อเงินบาทหลุดระดับ 35.00 ลงมา จะมีแนวต้านถัดไปที่ 34.75 แต่เชื่อว่า ธปท.จะดูแลไม่ให้เงินบาทแข็งค่าไปเร็วขนาดนั้น ส่วนแนวรับในวันนี้มองไว้ที่ 35.10 และปริมาณธุรกรรมในวันนี้ อาจเบาบางลงก่อนที่ตลาดการเงินไทยจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว

วานนี้ นายวิโรฒ สันติประภพ ผู้ว่าการธปท. ยืนยันว่า ธปท.มีเครื่องมือเพียงพออยู่แล้วในการดูแลผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่จะเข้ามา โดยระบุว่า ในภาวะดอกเบี้ยการเงินโลกอยู่ในระดับต่ำ และมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ในระบบการเงินมาก ถ้าหากจำเป็น ก็จะต้อง"ปิดวาล์วบางส่วน"

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้